



ที่ ศธ 04163/643

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ถนนดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000

16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน

จำนวน 1 ชุด

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2561 เพื่อทบทวนและเน้นย้ำการดำเนินงานที่เป็นปัญหา อุปสรรค ให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ให้การยอมรับและเปิดเผยข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และรายงานข้อมูลให้ตรงกับ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อทำการดูแลแก้ไข ช่วยเหลือ **โดยไม่ถือเป็นการผิด** หากพบนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เข้าไปใช้ยาเสพติด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ **คือไม่ให้ไล่นักเรียนออก** แต่สถานศึกษาต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล ในการบำบัดฟื้นฟูตามสภาพการใช้ยา

2. สถานศึกษาที่ประกาศเป็น “ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข “ แล้วไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด ไม่มีเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่หมายถึงสถานศึกษาที่มีกระบวนการในการ ดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน มีกระบวนการป้องกัน กระบวนการค้นหา กระบวนการดูแลบำบัดรักษา กระบวนการเฝ้าระวัง และ กระบวนการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ “ 4 ต้อง 2 ไม่ ”

3. ขอให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษารายงาน NISPA และส่งแบบรายงานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561

4. รายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบ CATAS ซึ่งเป็นระบบที่ รายงานผลการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง/เสพ เป็นรายบุคคล และขอให้นำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561

/...5. ขอให้สถานศึกษา...

5. ขอให้สถานศึกษา download คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมศึกษา สำหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเบื้องต้นได้ที่
www.skp.moe.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนต์ ศิริธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. 0-7728-1635 ต่อ 33-34

โทรสาร 0-7728-1635 ต่อ 33